

มติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Co-Creating Public Spaces for Healthy Cities towards Sustainable Development)

(1) ที่มาและความสำคัญ

มติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อ 15 ตุลาคม 2562 พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญของมติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความมุ่งหมายให้เกิดนโยบายการสร้างสรรคพื้นที่สาธารณะที่สนองต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้คน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มสังคม โดยปราศจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของพลเมือง และภาคีทุกภาคส่วนในสังคม เป็นนโยบายสาธารณะสำคัญที่หน่วยงานและทุกภาคส่วนควรขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งการสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ กลไกและมาตรการ เพื่อให้ทุกเขตเมืองเกิดแผนสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

(2) สรุปความคืบหน้ามติ

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
1. ขอให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด ศูนย์อนามัยเขต สภาองค์กรชุมชนตำบล สถาบันวิชาการ สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบ สภาเด็กและเยาวชน หน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่ประชาชนร่วมกันกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-	เกิดแผนปฏิบัติการและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย	<p>1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสีเขียวที่เปรียบเสมือนปอดของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย มีจำนวนสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ที่เข้าร่วมโครงการ 2,280 แห่ง 76 จังหวัด - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>2580) และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของประชาชน</p>		<p>โดยขอจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวนทั้งสิ้น 1,267 แห่งๆ ละ 170,000 บาท รวมเป็นเงิน 215,390,000 บาท ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 2,641 แห่ง ใน 2,144 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 75 จังหวัด มีจังหวัดที่ดำเนินการสร้างครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดสตูล และจังหวัดสระบุรี</p> <p>2. กรุงเทพมหานคร การบูรณาการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ โดยบูรณาการการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 11.1 การร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองเพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2564 ร่วมกับธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่เป็นมติจากสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 และธรรมนูญสุขภาพพระดั่งพื้นที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>
<p>2. ขอให้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชช.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัด สภาองค์กรชุมชน รวมถึงกลไกอื่นๆ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เกิดการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน</p>	<p>กรุงเทพมหานคร ตามวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร “มหานครแห่งเอเชีย ในปี 2575” ประกอบด้วยประเด็นวิสัยทัศน์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) มหานครปลอดภัย (2) มหานครสีเขียว สะดวกสบาย (3) มหานครสำหรับทุกคน (4) มหานครกะทัดรัด (5) มหานครประชาธิปไตย และ (6) มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ ได้ถูกแปลงเป็นแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>ให้ความสำคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน</p>		<p>2556 – 2575) เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย</p> <p>การพัฒนาพื้นที่สาธารณะจะอยู่ในวิสัยทัศน์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” หรือ “Bangkok Green city” เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2.2 พื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียว กระจายทุกพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อประชากรหนึ่งคน และมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุม พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานใน 14 โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ที่ใช้สร้างเป็นพื้นที่สีเขียว 2) โครงการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว 3) โครงการพัฒนาพื้นที่ว่างให้เป็นพื้นที่สีเขียวในสวนหย่อม/รูปแบบสวนสาธารณะ <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน ให้เป็นสวนหย่อมขนาดเล็กหรือสวนหมู่บ้าน - พัฒนาพื้นที่บริจาคจากประชาชนในชุมชน ให้เป็นสวนหย่อมหรือสวนหมู่บ้าน 4) โครงการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในสวนป่าของประชาชน / รูปแบบสวนผลไม้ 5) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ ในสวนสาธารณะ 6) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้และความหลากหลาย ทางชีวภาพในพื้นที่เมือง 7) โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่เมือง

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>8) โครงการออกแบบและก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ต้องมีพื้นที่สีเขียว</p> <p>9) โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั่วกรุงเทพมหานคร (Big tree)</p> <p>10) โครงการสร้างภาคีเครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายของระบบนิเวศในพื้นที่</p> <p>11) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว</p> <p>12) โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ง ทั้งภายใน และภายนอกอาคารสิ่งก่อสร้าง เช่น โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น</p> <p>13) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะอย่างถาวร</p> <p>14) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการสนับสนุนรูปแบบสวนหย่อมในแต่ละชุมชน และบริหารจัดการโดยชุมชน</p>
<p>3. ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง บูรณาการการขับเคลื่อน ส่งเสริมความเข้าใจ รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะอย่างเท่าเทียมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>- เกิดการเชื่อมโยงการสนับสนุนทรัพยากร</p> <p>- เกิดกลไกการเชื่อมโยงและกลไกติดตามผลสัมฤทธิ์</p>	<p>1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้มีการจัดทำแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติฯ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ</p>

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน</p> <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย (1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (14) ศักยภาพการกีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม</p> <p>ซึ่งในแต่ละแผนแม่บทฯ จะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่แตกต่างกันไปตามเป้าหมายหลักของแผนฯ</p>

4. ขอให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เป็นหน่วยงานหลักในการ

<p>4.1 ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>- เกิดมาตรการและเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะที่ดี</p> <p>- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ</p>	<p>กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้ “พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562” เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงทุก 5 ปี ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ-</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>ผ่านมาตรการผังเมือง และการออกแบบอาคารที่เอื้อให้เกิดการสร้างสรรคพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเมือง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบการใช้ที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ</p>		<p>สังคม-สิ่งแวดล้อม สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ใช้เป็นกรอบชี้นำการพัฒนาทางกายภาพในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง ระดับชนบท ควบคุมและกำกับการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นในด้านความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยของประชาชน สวัสดิภาพของสังคม การป้องกันภัยพิบัติ การป้องกันการขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาและประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้ พ.ร.บ.การผังเมือง ฉบับใหม่ เป็นการปฏิรูปการผังเมืองทั้งระบบ ทำให้การบริหารจัดการผังเมืองมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระบบประเทศสู่ระดับเมืองหรือชุมชน ทำให้การใช้ประโยชน์ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้มีมาตรการทางกฎหมายและสภาพบังคับให้การบริหารจัดการผังเมืองอย่างเป็นระบบตามกลไกและกระบวนการที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผังเมืองสามารถชี้นำการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง</p> <p><u>ในภาพรวม</u> ได้ปรับประเภทของผังเมือง จากเดิมมี 2 ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ออกเป็น 2 กลุ่ม 5 ประเภท คือ 1) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด 2) ผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น 2</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>ประเภท ได้แก่ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ และกระจายอำนาจในการวางและจัดทำผังเมือง ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการรับ ฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยมี คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติเป็นผู้ กำหนดนโยบาย-ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ในภาพรวม และมีคณะกรรมการผังเมืองและ คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติการ</p> <p>ผังเมืองเฉพาะ กำหนดให้มี (1) แผนผัง แสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการ สาธารณะ ตาม โครงสร้างพื้นฐาน (2) แผนผังแสดงที่โล่ง (3) แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อนุรักษ์ และมี ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในเรื่องของที่โล่ง เพื่อการนันทนาการและการรักษาสภาพ สิ่งแวดล้อม ใน 6 ประเภท โดยประเภท ล.1 ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน สนาม กอล์ฟ และอื่นๆ ทั้งยังมี มาตรการควบคุมความหนาแน่นการใช้ที่ดิน ในรูปของ FAR (Floor Area Ratio) และ OSR (Open Space Ratio) ที่ เป็นการจัดให้มีพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือสวนสาธารณะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อ ส่งเสริมพื้นที่โล่งสาธารณะภายในเมือง เพื่อ ประโยชน์ สาธารณะหรือสวนสาธารณะ จะได้รับ สิทธิให้มีอัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เพิ่มขึ้น โดยพื้นที่อาคารส่วนเพิ่มต้องไม่เกิน 5 เท่าของพื้นที่โล่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ</p>

ชื่อบริษัท	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		สวนสาธารณะ ทั้งนี้อัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินจะเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 20
<p>4.2 ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ และคู่มือเพื่อเผยแพร่แนวทางการนำมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองไปสู่การปฏิบัติอย่างโปร่งใส ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของทุกภาคส่วน</p>	<p>เกิดการจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ และคู่มือเพื่อเผยแพร่แนวทางการนำมาตรการและเครื่องมือทางผังเมือง</p>	<p>1. ปี 2564 โครงการแนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสู่ความยั่งยืน ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ถอดบทเรียน รวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลในการออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะเมืองจากหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีภารกิจและดำเนินการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (2) วิเคราะห์กรอบการพัฒนาพื้นที่สาธารณะอย่างสร้างสรรค์ทั้งในเชิงนโยบายและปฏิบัติ และ (3) สร้างกลไกความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในประเด็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองผ่านโจทย์การพัฒนาพื้นที่สาธารณะในแต่ละพื้นที่ที่มีบริบทที่แตกต่างกัน</p> <p>2. ปี 2564 โครงการถอดบทเรียนกระบวนการออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนเรียบเรียงองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ และประเด็นในกระบวนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม ผ่านกรณีศึกษา การออกแบบเทศบาลเมืองชัยภูมิ รวมถึงขยายองค์ความรู้ ทั่วโลกและกระบวนการมีส่วนร่วมแนวทางการพัฒนาเมือง หรือการพัฒนาพื้นที่สาธารณะส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมไปยังพื้นที่อื่นๆ</p>

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>3. ปี 2565 2565 โครงการปฏิบัติการพัฒนา กลไกกระบวนการร่วมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ ในเขตเมืองอย่างมีส่วนร่วม สำนักงาน</p> <p>คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้สนับสนุน ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเครือข่าย WE! PARK โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) นำองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองชัยภูมิ มาเป็นแนวทางพัฒนา ออกแบบและพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ให้เกิดการ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและขยายการทำงาน เชิงระบบ ภายใต้ปัจจัยต่างๆ เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของเทศบาล หน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง (3) เพื่อเชื่อมประสานหนุนเสริมการทำงานการพัฒนา พื้นที่สาธารณะกับภาคยุทธศาสตร์ต่างๆ ทั้ง ส่วนกลางและกรุงเทพมหานคร</p>
<p>5. ขอให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกรูปแบบ จัดทำตัวชี้วัดและ แผนงานเรื่องการสร้างสรรคพื้นที่สาธารณะ เพื่อสุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการ พิจารณาประเมินประสิทธิภาพและรางวัล ดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานดังกล่าวและภาคีที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสับสนุนงบประมาณและกองทุนที่มี อยู่เพื่อการพัฒนา รวมถึงการสร้างพื้นที่ ต้นแบบ</p>	<p>ตัวชี้วัดและแผนงานเรื่อง การ สร้างสรรคพื้นที่สาธารณะเพื่อ สุขภาวะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการพิจารณาประเมิน ประสิทธิภาพและรางวัลดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดทำตัวชี้วัดตามแบบ ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ด้าน 4 การบริการสาธารณะ ได้มีการกำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในข้อต่างๆ ดังนี้</p> <p>- ข้อ 101 ร้อยละของสถานที่สาธารณะ ที่อยู่ใน การดูแล รักษา หรือบริหาร จัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานด้านอารยะ สถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางเท้า</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนาฑูบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น</p> <p>- ข้อ 139 จำนวนลานกีฬา/สนามกีฬา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดให้มี เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือออกกำลังกาย โดยให้ับรวมสนามกีฬาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้วย แต่ถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม หรือสนับสนุน เช่น การพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬาสามารถับรวมได้</p> <p>- ข้อ 140 จำนวนของลานกีฬา/สนาม กีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนสามารถ ใช้เล่นกีฬาและ นันทนาการได้ตลอดทั้งปี</p> <p>- ข้อ 144 การสนับสนุนหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวหรือสวนสาธารณะที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>- ข้อ 174 จำนวนกิจกรรมที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว</p>
<p>6. ขอให้ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังและหน่วยงานเจ้าของที่ดิน กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินแก่ภาครัฐและเอกชน โดยให้หน่วยงานที่ขอใช้หรือขอเช่าที่ดิน มีการดำเนินการส่งเสริมสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ</p>	<p>หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินแก่ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการติดตามผล</p>	

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
เพื่อสุขภาพะ ทั้งนี้ให้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นด้วย		
7. ขอให้ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย กำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงการใช้พื้นที่ของเอกชน เพื่อดำเนินการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพะ โดยมีการพิจารณากำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ	หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงการใช้พื้นที่ของเอกชน / มาตรการสร้างแรงจูงใจ	<p>การสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะโดยภาคเอกชน โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พืชป่าชายเลนของเมืองหัวหินภายในชื่อ “ไกรลาศนิเวศ” (Urban Mangrove Ecosystem and Science Education Centre) ในป่าชายเลนในเมืองผืนสุดท้ายของหัวหิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ และเพื่อให้เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ เป็น “ปอด” ช่วยบรรเทามลพิษ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ในป่าชายเลนกลางเมืองหัวหิน ที่มีขนาดทั้งโครงการทั้งหมด 18 ไร่</p>
8. ขอให้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ พิจารณาสับสนุนการใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมใดๆ อันเอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพะ ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	การใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพะ	<p>สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>“กองทุนสิ่งแวดล้อม” จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นกลไกทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และด้านอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในอนาคต</p>		<p>ตามหลักการผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายโดยให้การสนับสนุนเงินทั้งในลักษณะเงินอุดหนุนและเงินกู้ โดยโครงการที่จะขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนต้องเป็นไปตามกรอบทิศทาง การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงพื้นที่เป้าหมายตามที่คณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และผู้ยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้แก่ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน สภาองค์กรชุมชนตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>และสนับสนุนเป็นเงินกู้ ให้แก่ส่วนราชการหรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือเอกชนกู้ยืมในการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบกำจัดของเสียรวม ระบบบำบัดอากาศเสีย รวมทั้งการจัดหาจัดซื้อที่ดิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว สำหรับใช้เฉพาะในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจนั้น หรือเพื่อการควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษที่เกิด</p>

ชื่อบริษัท	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		จากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจการของตนเองหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือการกำจัดของเสียตามพระราชบัญญัตินี้
<p>9. ขอให้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ สนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางภาษี มาตรการทางการเงินการคลังและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อสุขภาวะในเขตเมือง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นรูปธรรม - เกิดการขยายผลต่อยอด - เกิดนวัตกรรมและเครื่องมือ มาตรการใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะ 	<p>1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สนช. หรือ NIA กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานประเด็น “นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)” ที่ หมายถึง กิจกรรมผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยมีการพัฒนาและเผยแพร่ผ่านองค์กรเพื่อสังคม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต หรือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม มีผลกระทบในระดับชุมชน หรือส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้าง โดยได้กำหนดเป้าหมาย “การสร้าง Social Economy ด้วย Social Innovation” เป็นรายปี ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปี 2560 : ปีแห่งการสร้าง Social Innovation Platform - ปี 2561 : ปีแห่งการสนับสนุนนวัตกรรมตาม Social Issue-based - ปี 2562 : ปีแห่งการยกระดับการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม - ปี 2563 : ปีแห่งการเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านสังคม - ปี 2564 : ปีแห่งการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมในการฟื้นฟูประเทศจากภาวะวิกฤติ

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>- ปี 2565 : ปีแห่งการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมสู่ระดับภูมิภาค</p> <p>- ปี 2566 : ปีแห่งการสร้างเครือข่ายและสร้างผลกระทบเชิงสังคม</p> <p>- ปี 2567 : ปีแห่งการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม</p> <p>โดยมีประเด็นนวัตกรรมเชิงสังคมย่อยใน 9 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 3) ด้านภาครัฐและการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ</p> <p>2. สำนักงานกฏบัตรแห่งชาติ</p> <p>ได้รับการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกว.) ภายใต้โครงการ SG-ABC ดำเนินการโดยคณะวิจัยของสมาคมการผังเมืองไทย มูลนิธิสถาบันการวางแผนประเทศไทย และบริษัท เอเชีย สเปน แพลนนิ่ง จำกัด ที่มีเจตนารมณ์และเป้าหมายในการออกแบบการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ (New Urban Development Platform) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรทุกระดับ เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เป็นไปตามความต้องการของทุกภาคส่วน ด้วยการประยุกต์เกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth</p>

ชื่อบริษัท	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>Principles) เกณฑ์การออกแบบเมือง Form-Based Codes เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบสภาพแวดล้อมด้านพลังงานระดับย่าน (LEED-ND) และเกณฑ์การวางแผนของสมาคมการวางแผนอเมริกา (American Planning Association-APA) รวมทั้งตัวชี้วัดสำคัญของแผนแม่บทการพัฒนาของเมืองต่างๆ และแสดงถึงเจตนารมณ์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบริบทและอนาคตของประเทศไทย ตัวอย่างรูปธรรมในการดำเนินงาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการกฎบัตรอุดรธานี เครือข่ายอุดรธานี ในทศวรรษหน้า (UDON2029) โครงการ “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมด้านสุขภาพกับการใช้บริการเชิงพื้นที่สาธารณะ ที่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาดของจังหวัดอุดรธานี” บนความร่วมมือของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ อุดรธานี บริษัทอุดรธานีพัฒนาเมือง สมาคมการผังเมืองไทย เทศบาลนครอุดรธานี และภาคีเครือข่าย - คณะทำงานกฎบัตรเชียงใหม่ มีเป้าหมายดำเนินงานใน 10 สาขา ประกอบด้วยสาขาการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สุขภาวะเมือง ที่อยู่อาศัย สวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว เกษตรและอาหารปลอดภัย เศรษฐกิจสีเขียว พลังงานเขียว ขนส่งสีเขียว อุตสาหกรรมเขียว และโครงสร้างพื้นฐานเขียว - กฎบัตรกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และเครือข่ายกฎบัตรแห่งชาติ กำลังดำเนินการยกย่องกฎบัตรกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการจัดทำกฎ

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>บัตร์ย่อยออกเป็น 5 ญัตร์ย่อย ได้แก่ ญัตร์ อโศก-พระรามเก้า ญัตร์รัตนโกสินทร์ ญัตร์ บางหว้า ญัตร์เตาปูน-บางโพ และญัตร์บางขุนเทียน เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน จัดสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่และยกระดับ เศรษฐกิจ เมืองของภาคมหานคร สร้าง กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองนานาชาติที่มีระบบ ทางกายภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ สมบูรณ์</p>
<p>10. ขอให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ประสานกับ หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง เจ้าของพื้นที่ภาครัฐซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจและเอกชนในการ</p>		
<p>10.1 สนับสนุนให้เกิดการจัดการองค์ความรู้ การออกแบบ รูปแบบ กระบวนการ กิจกรรม และระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ภาคเอกชนและหน่วยงาน ภาครัฐในการสร้างความร่วมมือเพื่อ สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดความตระหนักรู้ - เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม - เกิดการเชื่อมโยงความ ต้องการของชุมชน เข้าสู่กลไก ระดับท้องถิ่น 	<p>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สนับสนุนการดำเนิน โครงการการศึกษาไกลเชิงพื้นที่โดยการวางแผน และการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อ ยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) ภายใต้การขับเคลื่อนแผนงานวิจัย TRF Flagship Research Program (TRP) ในปี 2562 ใน 4 เมือง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดสระบุรี นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การฟื้นฟูตลาดเก่าแก่งคอยเพื่อการก้าวสู่เมืองน่า อยู่อย่างยั่งยืน" ที่มี นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ เป็น หัวหน้าโครงการ - จังหวัดนครนายก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาชุดข้อมูลและภาคีเพื่อการพัฒนา จังหวัดนครนายก" ที่มี ผศ.ดร. สนธยา สีละมาต ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก เป็น หัวหน้าโครงการ

ชื่อบริษัท	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>- จังหวัดพิษณุโลก นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดใต้" ที่มีนายธนวัฒน์ ขวัญบุญ เป็นหัวหน้าโครงการ</p> <p>- จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการวิจัยโครงการ "การพัฒนาวิถีเพื่อความเป็นเมืองอัจฉริยะเชิงวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้แนวทางพิพิธภัณฑน์มีชีวิตในการจัดการเมืองในเมืองแม่ฮ่องสอน" ที่มีนายกานต์ ปราณีศิลป์ เป็นหัวหน้าโครงการ</p>
<p>10.2 สนับสนุนการผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน การสื่อสาร รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรคพื้นที่สาธารณะที่ดี โดยประสานงานกับคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความเข้าใจ และเชื่อมโยงรูปธรรมการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน การสื่อสาร รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์</p>	<p>ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อเป็น “แกนกลาง” (Platform) เชื่อมต่อและบูรณาการความรู้แขนงต่างๆ ผ่านการมองแบบองค์รวม และประสานงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการฟื้นฟูเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารถเป็นพื้นที่นำร่องต้นแบบการฟื้นฟูเมืองประเภทต่างๆ (Urban Renewal Prototype) ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น โครงการศิลป์ในซอย โครงการกรุงเทพฯ 250 โครงการวางแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี โครงการริมน้ำยานนาวา โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ชุมชนริมน้ำย่านคลองสาน เป็นต้น และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โครงการฝั่งแม่บทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 2: เขตการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ</p>

ชื่อบริการ	เป้าหมายของบริการ	ความก้าวหน้าของบริการ
		<p>ศึกษาศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินทางและศึกษาศักยภาพการเดินทาง (ระยะที่ 3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน ระยะที่ 2 ข้อเสนอโครงการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ระยะที่ 3 เพื่อสนับสนุนงานระดับปฏิบัติการของพื้นที่เมืองสุขภาพะ เป็นต้น</p>
<p>10.3 สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้แก่ภาคชุมชน ประชาสังคมและเอกชน ในการริเริ่มสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ</p>	<p>มาตรการแรงจูงใจให้แก่ภาคชุมชน ประชาสังคมและเอกชน สร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพในพื้นที่</p>	<p>1. กลุ่ม We!Park (Public Space We! Can) We!Park คือ เครือข่ายที่ ตั้งใจชวนทุกคน มาช่วยกันสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่มีคุณภาพและยั่งยืน ในรูปแบบของ Pocket Park หรือสวนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030 โดยสามารถนำพื้นที่นอกอาคาร ภายในอาคาร บนอาคาร หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือมีการใช้งานน้อย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองเข้ามาร่วมใช้งานได้อย่างน้อย 10 ปี หรือถาวร มาพัฒนา ด้วยการค้นคว้าวิจัยและเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อให้พื้นที่สาธารณะนั้นเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงการจัดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะ (Public Space for All) ออกแบบตามหลัก Universal Design สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม อยู่ในระยะที่เดินถึง ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย เป็นพื้นที่สุขภาพ ให้คุณค่าเชิงนิเวศ และเป็นพื้นที่ที่มีความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Win-Win Solution ที่ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคม ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ จนถึงประชาชน</p>

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>ได้รับผลประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกัน เพราะที่ว่างมีศักยภาพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ว่างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว</p> <p>กลยุทธ์ของ welpark เริ่มจากหาพื้นที่ว่างที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์ โดยอาจเป็นพื้นที่เศษเหลือจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ พื้นที่ใต้ทางด่วน พื้นที่ใต้สะพาน ไปจนถึงพื้นที่รกร้าง ซึ่งเจ้าของพื้นที่ดินยินยอมให้เป็นสาธารณะประโยชน์ (ไม่จำเป็นต้องบริจาคให้ถาวร แต่เป็นลักษณะให้ยืมพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่ง) จากนั้น จะลงไปศึกษาพื้นที่ที่มีการดึงคนรุ่นใหม่อย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาทำกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน (Participatory Design) เมื่อได้ข้อสรุป ก็จัดหางบประมาณมาปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่ออกแบบโดยชุมชน โดยมีภาครัฐหรือเอกชนเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เช่น กทม. ก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักที่ช่วยในเรื่องงบประมาณบำรุงรักษา</p> <p>ที่ผ่านมาได้พัฒนาพื้นที่รกร้างจนกลายเป็นลานกีฬาพัฒนา ทั้งที่ใต้ทางด่วนย่านอรุณพงษ์และชุมชนคลองจั่น เป็นลานกีฬาที่ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม เมื่อคนรู้สึกเป็นเจ้าของ เพราะตรงกับความต้องการจริงๆ เมื่อเข้ามาใช้ เขาก็จะช่วยกันดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง หรือขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังวัดหัวลำโพง ด้านหลังร้านกาแฟ Too Fast To Sleep ย่านอ่อนนุชบริเวณหลังโครงการ T77 ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่ได้รับบริจาคจากภาคเอกชน ย่านเอกมัยที่เป็นพื้นที่เศษเหลือจากการทำสะพานข้ามคลองแสนแสบ พื้นที่</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
		<p>เอกชนอย่าง River City พื้นที่ย่านราชประสงค์ และพื้นที่ย่านอโศก</p> <p>2. กลุ่มสถาปนิก ใจบ้านสตูดิโอ (JaiBaan Studio) เกิดขึ้นจากกลุ่มสถาปนิกที่เชื่อมั่นว่า งานออกแบบที่ดี สามารถก่อประโยชน์ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นได้ จึงควรต้องถูกกระจายสู่ทุกคนในสังคม ไม่ใช่เพียงกลุ่มคนกระจุกเดียวที่มีฐานะดีจึงมีโอกาสเข้าถึงได้ จึงได้ใช้ ‘พื้นที่สาธารณะ’ นำกระบวนการออกแบบเข้าสู่ชุมชน จนเกิดเป็นโปรเจกต์สร้างสรรค์จำนวนมากที่กำลังสร้างความเคลื่อนไหวน่าสนใจ และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น</p> <p>ในขณะนี้ อาทิ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่ ที่พวกเขาเข้าไปเปลี่ยนพื้นที่ทิ้งขยะกลางเมืองเชียงใหม่ให้กลายเป็นสวนผักเลี้ยงปากท้องผู้คน โปรเจกต์ Imagine Maekha ที่ชวนชุมชนคลองแม่ข่ามาร่วมแสดงจินตนาการที่อยากให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของตน จนนำไปสู่ไอเดียการออกแบบของชุมชนร่วมกับภาครัฐพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น</p>
<p>11. ขอให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ Creative Economy Agency (Public Organization) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ สภาหอการค้าไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเมือง และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้</p>	<p>การถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนนวัตกรรม เครื่องมือ และกลไกในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะในเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สนช. หรือ NIA ได้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based Innovation) ภายใต้แนวคิด “Social Innovation in the City” เพื่อสื่อสารให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของสังคมเมืองในปัจจุบันและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคม ความเหลื่อมล้ำของคนในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง ยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพให้ดีขึ้น และได้รอบการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับอัต</p>

ข้อมูล	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>สนับสนุนนวัตกรรม เครื่องมือ และกลไกในการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะในเขตเมืองอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกชั้นตอนอย่างมีธรรมาภิบาล ที่คนทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงและใช้พื้นที่ได้โดยง่าย (Universal Design)</p>		<p>ลักษณะและบริบทของย่านนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโต และพร้อมปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป เช่น 1) ในพื้นที่ 7 ย่านของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพโยธี ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมคลองสาน ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไต่ ย่านไซเบอร์เทคกรุงเทพฯ และย่านนวัตกรรมลาดกระบัง 2) ในจังหวัดต่างๆ เช่น ECC ที่เทศบาลบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์นวัตกรรมบ้านฉาง Banchang Innovation Learning Center เพื่อเป็นจุดเริ่มในการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม เป็นต้น และได้ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา “ดัชนีวัดศักยภาพเมืองในการเป็นเมืองนวัตกรรม (Innovation Index for Inclusive, Sustainable and Connected City)” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละเมืองได้นำไปใช้ในการประเมินตนเองถึงศักยภาพด้านระบบนิเวศนวัตกรรมของเมือง ซึ่งแสดงถึงบทบาทและความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และเพื่อให้ตระหนักถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของเมืองต้องสร้างความสมดุลในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมเชิงสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม รวมถึงให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องการจัดการกับประเด็นสิ่งแวดล้อม</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
12. ขอให้ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13	รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13	มีการรายงานความก้าวหน้าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และขึ้นชมรൂปรธรรมการขับเคลื่อนในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

การขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่จนเกิดเป็นรูปธรรมความสำเร็จ ยังมีอีกมากมาย ได้แก่ จากภาควิชาการโดยสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและผังเมือง เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น และจากภาคธุรกิจเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนสังคม เช่น สถาบันอาศรมศิลป์ บริษัท ปันเมือง จำกัด บริษัท SMALL จำกัด บริษัท OPEN SPACE จำกัด บริษัท Cross and Friend จำกัด บริษัท Mor & Farmer จำกัด กลุ่ม MALAYU LIVING กลุ่มมาดีอีसान กลุ่มสาธารณะ (SATARANA) กลุ่ม 3C Project ฯลฯ